

**ĐỀ THAM KHẢO THI VÀO 10 – ĐỀ SỐ 2****MÔN: NGỮ VĂN – TP. HỒ CHÍ MINH NĂM 2025****Thời gian làm bài: 120 phút****BIÊN SOẠN: BAN CHUYÊN MÔN LOIGIAIHAY.COM****I. Đọc hiểu văn bản văn học và viết đoạn văn nghị luận văn học (5.0 điểm)****BÀI CA ĐÊM VƯỢT LỘ**

(Anh Ngọc)

<i>Ngồi lại đây trước lúc vượt qua đường</i>	<i>Đêm râm ran tiếng bọn địch rất gần</i>
<i>Trong ánh chiều một ngày hè sắp tắt</i>	<i>Vòng tay mở ôm choàng vai bè bạn</i>
<i>Đừng sốt ruột vì đường còn bóng giặc</i>	<i>Giọt mồ hôi cứ se dần thanh thân</i>
<i>Cứ yên lòng đêm nay ta sẽ qua</i>	<i>Đêm dịu dàng nép trán tỏa bình yên</i>
<i>Hãy nghe chiều nhẹ xuống trong lòng ta</i>	<i>Ngồi lại đây trong nỗi nhớ niềm quên</i>
<i>Với sao xác bầy chim bay về tổ</i>	<i>Bao giấc mơ của một thời đánh giặc</i>
<i>Trong đáy mắt những người chờ vượt lộ</i>	<i>Chỉ còn lại một giấc mơ duy nhất</i>
<i>Ngồi sao chiều đã mọc phía quê hương</i>	<i>Những bàn chân bật dậy vượt qua đường.</i>

*Ngồi lại đây trên cỏ ướt hơi sương*  
*Giọt nắng cuối cùng lung linh hình nốt nhạc*  
*Nhìn môi bạn gọi thầm lên tiếng hát*  
*Một giọng trầm giao cảm dọc hành quân*

(Anh Ngọc, *Gửi lại thời gian*, NXB Văn học, 2008)**Câu 1 (3.0 điểm)**

- Xác định thể thơ của tác phẩm.
- Xác định nhân vật trữ tình và cảm xúc chủ đạo của bài thơ
- Khổ thơ thứ nhất cho độc giả biết điều gì về nhân vật trữ tình? Cảm xúc của nhân vật trữ tình được thể hiện như thế nào?
- Xác định chủ đề và bức thông điệp của bài thơ. Và cho biết bài thơ đã khơi gợi trong em tình cảm gì về người lính, quê hương đất nước?

**Câu 2 (2.0 điểm):** Viết đoạn nghị luận (150 chữ) về vẻ đẹp của khổ thơ sau:

*Ngồi lại đây trong nỗi nhớ niềm quên*

*Bao giấc mơ của một thời đánh giặc*

*Chỉ còn lại một giấc mơ duy nhất*

*Những bàn chân bật dậy vượt qua đường*

## **II. Đọc hiểu văn bản nghị luận và viết bài văn nghị luận xã hội (5.0 điểm)**

“...Món ăn tinh thần có ở khắp mọi nơi, ví dụ như đọc sách cũng là một cách hay. Mỗi cuốn sách được viết bởi tâm hồn vĩ đại đều là món ăn giúp gột rửa và bồi đắp tâm hồn chúng ta, chúng đã sớm trở thành kim chỉ nam cho các thế hệ sau, và chúng ta có thể lựa chọn bất cứ cuốn sách nào mình muốn. Những cuốn sách vĩ đại chính là cây trí tuệ vĩ đại, là cây tâm hồn vĩ đại, qua đó chúng ta sẽ được nhào nặn lại, học cách khiêm tốn và trở nên khôn ngoan.”

(38 lá thư Rockefeller gửi cho con trai, NXB Hồng Đức, 2023)

**Câu 1 (1.0 điểm):** Xác định luận điểm, lí lẽ và bằng chứng của đoạn trích trên.

**Câu 2 (4.0 điểm):** Dựa vào nội dung ngữ liệu trên, viết bài luận (400 – 500 chữ) thể hiện suy nghĩ của em về vấn đề: đọc sách giúp nuôi dưỡng tâm hồn.